



13 กันยายน 2566

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจ FedEx และ TNT คุณสามารถอ้างอิงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)

ใบกำกับภาษีที่ออกโดยบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) สำหรับการจัดส่งขาออกจากประเทศไทย หรือการจัดส่งภายในประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายดังต่อไปนี้¹:

- 1% ของค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 3% ของค่าบริการอื่นๆ

ใบกำกับภาษีที่ออกโดยบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) สำหรับการจัดส่งขาเข้ามายังประเทศไทยจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของค่าบริการบางอย่าง

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับคุณภายใต้ชื่อ "รับแทนในนาม: กลุ่ม FedEx และบริษัทในเครือที่อยู่นอกประเทศไทย"

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สำหรับการจัดส่งของ FedEx โปรดไปที่ภาคผนวก A และไปที่ภาคผนวก B สำหรับการจัดส่งของ TNT

การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่แสดงเบื้องต้นนั้นมีผลกับลูกค้าที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกค้าประเภทบุคคล หรือลูกค้าภายนอกประเทศไทย

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (WHT Certificate)

สำหรับใบกำกับภาษีที่ออกโดยบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โปรดออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

หากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้สำหรับใบกำกับภาษีที่ออกโดยบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด/ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2566 กรุณาออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด/ บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ

¹ สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะลดลงเหลือ 1% สำหรับค่าบริการที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 389 (พ.ศ. 2566)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง สำหรับ FedEx และ TNT จะต้องนำส่งแยกกันผ่านของจดหมายที่เราเตรียมไว้ให้ และไม่สามารถนำส่งมายังสำนักงานใหญ่ของ FedEx หรือ TNT ที่ตึกไทยซัมมิทอีกต่อไป สำหรับการจัดส่งของ TNT จะมีข้อความระบุ "ของจดหมายนี้มีไว้สำหรับส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริการธุรกรรม TNT ของคุณกลับคืน"

ที่อยู่นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	
สำหรับการจัดส่ง FedEx	สำหรับการจัดส่ง TNT
ต.ปณ. 9 ปณฝ.มณฑลอยุธยาเวสต์ กรุงเทพมหานคร 10323	ต.ปณ. 1064 ปณฝ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร10311

การดำเนินการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โปรดดูภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละบริการดังต่อไปนี้:

- การจัดส่งทางอากาศระหว่างประเทศ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
- การจัดส่งทางบกระหว่างประเทศ: ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การจัดส่งในประเทศ: ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริการพิธีการศุลกากรหรือค่าบริการอื่น ๆ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- การขอคืนอากรและภาษี: ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดดู**ภาคผนวก C** สำหรับการจัดส่งของ FedEx และ**ภาคผนวก D** สำหรับการจัดส่งของ TNT

ภาคผนวก A

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) จากการจัดส่งกับ FedEx ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัท เฟดเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ²			
ค่าบริการ	การจัดส่งระหว่างประเทศ		
	การจัดส่งขาออก		การจัดส่งขาเข้า ³
	การจัดส่งทางอากาศ	การจัดส่งทางบก	
ค่าขนส่ง	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การแก้ไขที่อยู่	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินโดยบุคคลที่สาม	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมสำหรับ Third Party Consignee	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
การเลือก FedEx International เป็นโบรกเกอร์	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การเข้ารับพัสดุในวันเสาร์	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การส่งมอบพัสดุในวันเสาร์	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมนอกพื้นที่รับพัสดุ/ ค่าธรรมเนียมนอกพื้นที่ส่งมอบ	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- กำหนดให้เซ็นโดยบุคคลอื่นได้ (ISR)/ กำหนดให้เซ็นโดยผู้รับโดยตรง (DSR)/ กำหนดให้ผู้ใหญ่เซ็นรับ (ASR)	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมส่งมอบในเขตที่อยู่อาศัย	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT
สินค้าอันตรายที่สามารถเข้าถึงได้/ สินค้าอันตรายที่ไม่สามารถเข้าถึงได้	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT

² สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะลดลงเหลือ 1% สำหรับค่าบริการที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 389 (พ.ศ. 2566)

³ สำหรับการจัดส่งขาเข้ามายังประเทศไทย โปรดทราบว่าไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับคุณ ภายใต้ชื่อ "รับแทนในนาม: กลุ่ม FedEx และบริษัทในเครือที่อยู่นอกประเทศไทย"

ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม-ขนาด/ ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดการ- การขนส่ง/ ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษ	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- สำหรับน้ำหนักแห้ง/ บรรจุภัณฑ์แบบเจล	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
Duty Handling Fee	-	-	3%
ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการศุลกากร	3%	3%	3%
ค่าธรรมเนียมมูลค่าสินค้าที่สำแดงสำหรับการขนส่ง	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
บรรจุภัณฑ์พิเศษ	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
เงินสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าศุลกากรและ ค่าเก็บรักษาสินค้า (ใบเสร็จออกในนามลูกค้า)	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT		ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
เงินสำรองจ่ายค่าอากรและภาษี (ใบเสร็จออกในนามลูกค้า)	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT		ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
FedEx Priority Alert / FedEx Priority Alert Plus	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
FedEx OnDemand Care	3%	3%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมการเข้ารับพัสดุแบบด่วน	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับ ต้องเสีย WHT

ภาคผนวก B

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) จากการจัดส่งกับ TNT ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT) สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ⁴				
ค่าบริการ	การจัดส่งระหว่างประเทศ			การจัดส่งในประเทศ
	การจัดส่งขาออก		การจัดส่งขาเข้า ⁵	
	การจัดส่งทางอากาศ	การจัดส่งทางบก		
ค่าขนส่ง	1%	1%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย WHT	1%
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	1%	1%		1%
ค่าบริการเพิ่มเติม- การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม	1%	1%		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- การจัดลำดับการขนส่ง	1%	1%		1%
ค่าบริการเพิ่มเติม- บริการในพื้นที่ห่างไกล	1%	1%		1%
ค่าบริการเพิ่มเติม- แก้ไขที่อยู่ผิดพลาด	1%	1%		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- ไม่สามารถขนส่งผ่านสายพาน	1%	1%		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- ขนาดเกินมาตรฐาน	1%	1%		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- สินค้าวางซ้อนไม่ได้	1%	1%		-
ค่าบริการครอบคลุมที่เพิ่มมากขึ้น	3%	3%		3%
ค่าบริการเพิ่มเติม- ขนส่งสินค้าแบบไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์	1%	1%		1%
Proof of delivery (เอกสารนำกลับ)	3%	3%		3%

⁴ สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะลดลงเหลือ 1% สำหรับค่าบริการที่ชำระตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 389 (พ.ศ. 2566)

⁵ สำหรับการจัดส่งขาเข้ามายังประเทศไทย โปรดทราบว่าไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับคุณภายใต้ชื่อ "รับแทนในนาม: กลุ่ม FedEx และบริษัทในเครือที่อยู่นอกประเทศไทย"

ภาคผนวก C

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการดำเนินการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการจัดส่งกับ FedEx ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			
ค่าบริการ	การจัดส่งระหว่างประเทศ		
	การจัดส่งขาออก		การจัดส่งขาเข้า ⁶
	การจัดส่งทางอากาศ	การจัดส่งทางบก	
ค่าขนส่ง	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การแก้ไขที่อยู่	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินโดยบุคคลที่สาม	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมสำหรับ Third Party Consignee	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
การเลือก FedEx International เป็นโบรกเกอร์	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การเข้ารับพัสดุในวันเสาร์	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การส่งมอบพัสดุในวันเสาร์	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมนอกพื้นที่รับพัสดุ/ ค่าธรรมเนียมนอกพื้นที่ส่งมอบ	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- กำหนดให้เซ็นโดยบุคคลอื่นได้ (ISR)/ กำหนดให้เซ็นโดยผู้รับโดยตรง (DSR)/ กำหนดให้ผู้ใหญ่เซ็นรับ (ASR)	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมส่งมอบในเขตที่อยู่อาศัย	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
สินค้าอันตรายที่สามารถเข้าถึงได้/ สินค้าอันตรายที่ไม่สามารถเข้าถึงได้	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT

⁶ สำหรับการจัดส่งขาเข้ามายังประเทศไทย โปรดทราบว่าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับคุณ ภายใต้ชื่อ "รับแทนในนาม: กลุ่ม FedEx และบริษัทในเครือที่อยู่นอกประเทศไทย"

ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม- ขนาด/ ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดการ- การขนส่ง/ ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่พิเศษ	0 %	ได้รับการยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมการขนส่งที่ไม่สามารถวางซ้อนกันได้	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- สำหรับน้ำหนักแห้ง/ บรรจุภัณฑ์แบบเจล	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
Duty Handling Fee	-	-	7%
ค่าธรรมเนียมการเดินพิธีการศุลกากร	7%	7%	7%
ค่าธรรมเนียมมูลค่าสินค้าที่สำแดงสำหรับการขนส่ง	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
บรรจุภัณฑ์พิเศษ	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
เงินสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าศุลกากรและค่าเก็บรักษาสินค้า (ใบเสร็จออกในนามลูกค้า)	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT		ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
เงินสำรองจ่ายค่าอากรและภาษี (ใบเสร็จออกในนามลูกค้า)	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT		ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
FedEx Priority Alert / FedEx Priority Alert Plus	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
FedEx OnDemand Care	7%	7%	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าธรรมเนียมการเข้ารับพัสดุแบบด่วน	0 %	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT

ภาคผนวก D

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับการดำเนินการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATจากการจัดส่งกับ TNT ตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากบริษัท เฟดเออร์ล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ⁷				
ค่าบริการ	การจัดส่งระหว่างประเทศ			การจัดส่งในประเทศ
	การจัดส่งขาออก		การจัดส่งขาเข้า ⁸	
	การจัดส่งทางอากาศ	การจัดส่งทางบก		
ค่าขนส่ง	0%	ยกเว้น VAT	ไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย VAT	ยกเว้น VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0%	ยกเว้น VAT		ยกเว้น VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- การรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม	0%	ยกเว้น VAT		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- การจัดลำดับการขนส่ง	0%	ยกเว้น VAT		ยกเว้น VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- บริการในพื้นที่ห่างไกล	0%	ยกเว้น VAT		ยกเว้น VAT
ค่าบริการเพิ่มเติม- แก้ไขที่อยู่ผิดพลาด	0%	ยกเว้น VAT		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- ไม่สามารถขนส่งผ่านสายพาน	0%	ยกเว้น VAT		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- ขนาดเกินมาตรฐาน	0%	ยกเว้น VAT		-
ค่าบริการเพิ่มเติม- สินค้าวางซ้อนไม่ได้	0%	ยกเว้น VAT		-
ค่าบริการครอบคลุมที่เพิ่มมากขึ้น	7%	7%		7%
ค่าบริการเพิ่มเติม- ขนส่งสินค้าแบบไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์	0%	ยกเว้น VAT		ยกเว้น VAT
Proof of delivery (เอกสารนำกลับ)	7%	7%		7%

⁷ การดำเนินการด้านภาษีดังกล่าวใช้ได้กับการจัดส่งของ TNT ที่เข้ารับในวันที่หรือหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

⁸ สำหรับการจัดส่งขาเข้ามายังประเทศไทย โปรดทราบว่าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับคุณภายใต้ชื่อ "รับแทนในนาม: กลุ่ม FedEx และบริษัทในเครือที่อยู่นอกประเทศไทย"